

thông tin mạng

**ĐẢNG ỦY CƠ QUAN
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014

THƯ CẢM ƠN

Chương trình Liên hoan văn nghệ với chủ đề “*Lời ca dâng Bác*” nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng ủy cơ quan tổ chức trong ngày 19 tháng 5 năm 2014 đã thành công tốt đẹp với 23 tiết mục được trao giải thưởng cho hơn 300 cán bộ, đảng viên từ 23 đơn vị tham gia biểu diễn. Trong đó có 02 đơn vị trong ngành là Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định và Trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng. Đặc biệt, Liên hoan đã nhận được sự động viên, cổ vũ nhiệt tình của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Khối các cơ quan TW, các đồng chí đảng ủy, chi ủy trong các đảng bộ, chi bộ và Lãnh đạo, công chức các đơn vị khách mời nêu trên. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đầy tính nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ngợi ca quê hương đất nước. Các thí sinh đã trình diễn hết mình bằng những cảm xúc từ trái tim, gây xúc động sâu sắc, chinh phục được khán giả. Liên hoan văn nghệ đã thực sự trở thành ngày hội; nơi giao lưu nghệ thuật, một sân chơi bổ ích đem đến không khí vui tươi, phấn khởi động viên tinh thần yêu Tổ quốc, yêu nghề và qua đó đã khơi dậy được phong trào văn hóa văn nghệ cho các đơn vị trong toàn ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là một sinh hoạt văn hóa rất thiết thực tiếp nối truyền thống đã có từ nhiều năm để hưởng ứng Chỉ thị: 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Liên hoan xin chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị và các cấp ủy trong Đảng bộ cơ quan, Lãnh đạo Sở, Ban Quản lý, Trường cao đẳng, đã quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực phối hợp để Liên hoan văn nghệ thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc;
- Đ/c Bí thư ĐUCQ (để b/c);
- Lưu VPĐU (35)

T/M BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Nam Mạnh Cường